



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 16-2-2014

Chúa nhật 6 Thường niên

Năm A

Thầy bảo cho anh em biết

LỜI CHÚA: Mt 5, 17-37

Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Phariseu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ người trẻ: “Hãy khước từ thứ hạnh phúc rẻ tiền”



WHĐ (07.02.2014) – Ngày 06-02, Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân đã ra thông cáo báo chí để giải thích nội dung và mục tiêu của Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 29.

“Đây là Sứ điệp hàng năm lần đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho người trẻ trên thế giới, theo truyền thống được bắt đầu từ Chân

phước Gioan Phaolô II và Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI tiếp nối vào dịp Ngày Giới trẻ Thế giới.

Tiếp tục cuộc trò chuyện với những người trẻ tại Đại hội Giới trẻ Thế giới rất thành công ở Rio de Janeiro vào tháng Bảy 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô giới thiệu các chủ đề cho ba Ngày Giới trẻ Thế giới của ba năm tiếp theo để xây dựng lộ trình chuẩn bị thiêng liêng kéo dài 3 năm dẫn đến cao điểm là Ngày Giới trẻ Thế giới cấp quốc tế sẽ diễn ra tại Krakow, Ba Lan vào tháng Bảy năm 2016:

– Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 29 (cấp giáo phận, năm 2014): “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

– Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 30 (cấp giáo phận, năm 2015): “Phúc

(xem tiếp trang 2)

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: “Kitô hữu là ngọn đèn cháy sáng, mang ánh sáng của Chúa Giêsu”

WHĐ (10.02.2014) – Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 09-02, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng ngày Chúa nhật: “Các con là muối đất... các con là ánh sáng thế gian”.

Đức Thánh Cha nói: Những lời này “khiến chúng ta ngạc nhiên”, vì Chúa Giêsu nói với những người đánh cá, những con người đơn sơ... Chúa Giêsu nhìn họ bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Lời Chúa nói là hệ luận của Tám Mối Phúc Thật, mà những con người ấy không chần chừ làm theo. Nếu chúng ta có tinh thần nghèo khó, hiền lành, lòng thanh sạch, biết xót thương... thì chúng ta sẽ là muối đất và ánh sáng thế gian.

Đức Thánh Cha nói: “Các Kitô hữu có sứ mệnh với toàn thể nhân loại: họ phải dùng đức tin và tình yêu mà hướng dẫn, thánh hóa và làm cho nhân loại nên phong phú”. Tất cả chúng ta đều là những “môn đệ thừa

sai, chúng ta được mời gọi trở nên một Phúc Âm sống động trong thế giới”.

Nếu các Kitô hữu mất đi hương vị, nếu ánh sáng của họ tắt ngúm, thì sự hiện diện của họ trong thế giới chẳng còn tác dụng gì. Và ngài đặt câu hỏi với mọi người: “Anh chị em muốn là những ngọn đèn cháy sáng hay là những ngọn đèn tắt ngúm?”

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng ngày thứ Ba tới Giáo hội sẽ cử hành lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Ngày Thế Giới Bệnh Nhân. Đức Thánh Cha nói, trong ngày này chúng ta đặt các bệnh nhân “ở trung tâm của cộng đoàn, để cầu nguyện cho họ và với họ, để gần gũi họ”. Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta bắt chước tấm gương của Chúa, Đấng chăm sóc mọi người, chia sẻ đau khổ của họ, và gọi mở niềm hy vọng cho các cõi lòng.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả heat đồng xu cuối cùng.

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm có cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm có cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngại Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hề 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thất điều gì là do ác quỷ."

SUY NIỆM

Thiên Chúa là một nhà giáo dục đầy kinh nghiệm. Ngài đòi hỏi con người phải vươn lên, vươn cao lên mãi, nhưng Ngài không đòi hỏi điều vượt quá khả năng của họ. Khi ban Mười Điều Răn cho dân Ítraen, qua ông Môsê, Ngài đưa họ ra khỏi tình trạng sống theo luật rừng. Luật Môsê là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, nhưng vẫn chỉ là bước chuẩn bị cho luật của Đức Giêsu. Luật mới này không phá bỏ, nhưng kiện toàn luật cũ. Kitô hữu không chỉ xét mình theo Mười Điều Răn, mà hơn nữa còn xét mình theo tinh thần Bài giảng Trên núi. Lời của

(xem tiếp trang 3)

Đức Tổng giám mục Pietro Parolin: "Phủ Quốc vụ khanh phải trở thành một mẫu mực cho toàn thể Giáo hội"



mong ước Đức Tổng giám mục Pietro Parolin đã thổ lộ trong một cuộc trò

W H Đ
(11.02.2014)
– Mong sao Giáo triều là một công cụ “nhẹ nhàn” trong việc phục vụ sứ vụ của Giáo hội trong thế giới hôm nay. Đó là điều

chuyện với tờ *Avenire*, nhật báo của Hội đồng Giám mục Italia, được đăng tải cuối tuần qua. Vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã nêu lên nhiều chủ đề, từ việc cộng tác với Đức giáo hoàng Phanxicô tới chính sách ngoại giao của Vatican, ngang qua vụ xung đột tại Syria và “câu chuyện đau lòng” Vatileaks.

– Để tiến tới một giáo triều “nhẹ nhàng” và “hiệu quả” hơn

Cách thức của tôi “chỉ có thể” là cách thức của Đức giáo hoàng, “một cách thức mà tôi hoàn toàn đồng ý”. Cuộc

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn nhủ người trẻ...

thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

– Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 (cấp quốc tế, năm 2016) tại Krakow, Ba Lan: “Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Các chủ đề trong ba Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới được trích từ Tám Mối Phúc Thật. Đức Thánh Cha xem đoạn Tin Mừng Mátthêu này là trung tâm điểm quy chiếu cuộc sống của người Kitô hữu. Các mối phúc phải nằm trong chương trình sống của mọi người.

Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở người trẻ rằng Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường phải đi, bằng cách chính Người đã sống các mối phúc ấy. Bước theo Chúa Giêsu, sống theo Tám Mối Phúc Thật thực sự là một thách đố đối với người trẻ ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là đi ngược dòng và trở nên chứng nhân của sự đổi mới mang tính cách mạng.

Chúng ta không thể là một Kitô hữu thực sự nếu chỉ suy nghĩ một cách tầm thường về cuộc sống. Vì thế Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ hãy khước từ thứ hạnh phúc “rẻ tiền” và can đảm chọn thứ hạnh phúc đích thực mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng.

Đi vào trọng tâm của chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích cho các bạn trẻ “khó nghèo trong tinh thần” nghĩa là gì. Chính Chúa Giêsu đã

chọn cách sống từ bỏ và khó nghèo. Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi các bạn trẻ bắt chước Chúa Giêsu, và ngài nêu lên tấm gương của Thánh Phanxicô Assisi. Các Kitô hữu trẻ được mời gọi hoán cải, chọn lối sống Tin Mừng, để tìm kiếm điều thiết yếu và liên đới với người nghèo. Đức Thánh Cha giải thích rằng người nghèo là “thân xác chịu đau khổ” của Chúa Kitô mà chúng ta được mời gọi đích thân mình chạm đến, và họ cũng là những người thầy thực sự của cuộc sống, họ thường có nhiều điều để trao tặng chúng ta, trên bình diện nhân tính và bình diện thiêng liêng.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mối tương quan chặt chẽ giữa chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới Rio “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” và mối phúc về nghèo khó trong tinh thần. Ngài giải thích: “cái nghèo theo Tin Mừng là một điều kiện cơ bản để mở rộng Nước Thiên Chúa”. Thường thì những cõi lòng đơn sơ nhất diễn tả niềm vui đích thực, và công cuộc loan báo Tin Mừng tùy thuộc vào niềm vui này.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ rằng Thánh Giá của Năm Thánh Cứu Chuộc đã được giao cho người trẻ cách nay ba mươi năm, vào ngày 22 tháng Tư 1984. “Từ đó, hành động mang tính biểu tượng này của Đức Gioan Phaolô II đã khởi đầu cho cuộc hành hương vĩ đại của người trẻ xuyên qua năm châu lục”. Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các bạn trẻ rằng khi Đức Gioan Phaolô II được tuyên thánh – một niềm vui vô bờ –, người sẽ là “vị thánh bổn mạng lớn của Ngày Giới trẻ Thế giới mà ngài khai sinh và luôn đồng hành”. ■

(Theo VIS)

17.000 cặp đính hôn sẽ mừng ngày Tình yêu Valentine với Đức Thánh Cha



W H Đ
(09.02.2014)
– Vào ngày Valentine 14 tháng Hai sắp tới, hơn 17.000 cặp đính hôn sẽ gặp Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức, dự định diễn ra tại Thính đường Phaolô VI, nhưng con số ghi danh đã vượt quá dự kiến của ban Tổ chức, nên theo đề nghị của Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Chủ đề “Niềm vui của lời ưng thuận suốt đời” được các đôi trên thế giới

đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân nhiệt tình ủng hộ. Họ ghi danh tại Văn phòng Mục vụ gia đình trong giáo phận của mình, tại Văn phòng thư ký của các phong trào, hiệp hội giáo dân hoặc qua email của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình [events@family.va]. Thời hạn ghi danh đã được gia hạn đến ngày 12-02.

Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu lúc 11 giờ bằng một bài suy niệm, giới thiệu các chứng từ; và Đức Thánh Cha sẽ đến gặp mọi người vào khoảng giữa trưa. Theo Đức giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, sáng kiến này nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho Đại hội chung Ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười 2014 về những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá. ■

(Theo Vatican Radio)

Đức Tổng giám mục Pietro Parolin...

phỏng vấn dài Đức Tổng giám mục Parolin dành cho tờ *Avvenire* đã bắt đầu với những lời lẽ như thế. Vị hồng y tương lai đã dừng lại ở chủ đề về “sự canh tân Giáo hội”, một chủ đề không ngừng được Đức giáo hoàng “khẩn khoản” kêu gọi các tín hữu quan tâm. Đức Tổng giám mục Parolin cũng cho thấy là Phủ Quốc vụ khanh sẽ phải hoàn toàn ở trong tư thái sẵn sàng thực thi “sự hoán cải mục vụ Đức giáo hoàng Phanxicô đã đề ra”. Hơn thế nữa, ngài nói thêm, “một cách nào đó”, Phủ Quốc vụ khanh phải trở thành một “mẫu mực cho toàn thể Giáo hội”. Đức Tổng giám mục Parolin bảo đảm rằng nền ngoại giao Vatican phải gắn thân cùng với các dân tộc “trong công cuộc xây dựng một thế giới nhân văn và huynh đệ”, trong đó, “những kẻ yếu thế và dễ bị tổn thương nhất” phải được bảo vệ.

Bởi vậy, ngài nhấn mạnh, Giáo triều nhất thiết phải trở thành một “công cụ nhẹ nhàng, bớt quan liêu hơn và phải hiệu quả hơn trong việc phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ của Giáo hội toàn cầu và các Giáo hội địa phương”. Đã hẳn, ngài nhìn nhận, “nguy cơ lạm dụng quyền hành luôn luôn rình rập” và “Giáo triều trong quá khứ cũng như hiện nay không tránh khỏi”. Nhưng Đức Tổng giám mục Parolin cảnh báo: “một cuộc cải

tổ cơ cấu sẽ là không đủ nếu không kèm theo một sự hoán cải liên tục về mặt mục vụ”. Tuy nhiên vị Quốc vụ khanh cũng nhấn mạnh rằng trong Giáo triều “cũng có các vị thánh”. Và cần nhắc lại điều này “khi có những ngài bút tội vĩa và hung hăng đưa ra một hình ảnh hoàn toàn tiêu cực về Giáo triều”. Cuối cùng, chúng ta cần phải “nỗ lực để trở nên nhân đạo hơn, niềm nở hơn và mang tính Tin Mừng hơn như Đức giáo hoàng Phanxicô mong muốn”.

– *Vatileaks*, một “câu chuyện đau lòng”

Đức Tổng giám mục Parolin cũng đề cập đến vụ *Vatileaks*, “một câu chuyện đau lòng” nhưng tỏ ý hy vọng rằng câu chuyện này “đã qua hẳn rồi”. Vấn đề đã “làm Đức Bênêđictô XVI đau khổ một cách bất công” và “gây công phẫn nơi nhiều người”. Về vấn đề liên quan đến Viện Giáo vụ (IOR), vị Quốc vụ khanh không muốn đề cập đến khía cạnh “các giải pháp có tính kỹ thuật” mà tái khẳng định tầm quan trọng của việc làm sao để phù hợp với “các nguyên tắc của Tin Mừng”.

– *Nền ngoại giao Vatican phục vụ hòa bình*

Đức Tổng giám mục Parolin cũng nói đến sự gắn thân của Tòa Thánh trong vấn đề hòa bình. Ngài khẳng định: “Người giữ vai trò ngoại giao đầu

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúa Giêsu phải là thước đo để ta xét mình Có khi nào bạn tự kiểm dựa trên một đoạn Tin Mừng không?

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời ta nhìn lại miệng và mắt, hai giác quan dễ được dùng để phạm tội.

Miệng là nơi phát xuất những lời lăng mạ, dối trá. Lời nói biểu lộ tâm hồn con người: lòng có đầy mới tràn ra miệng (x. Mt 12,34). Khi đêm về, nhìn lại những gì mình đã nói, ta thường thấy có rất ít yêu thương và sự thật, nhưng lại đầy ắp cái tôi ích kỷ, lọc lừa. “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng làm chủ được toàn thân” (Gc 3,26).

Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Mắt không chỉ là cửa sổ, mà là cửa chính của tâm hồn. Các cơn cám dỗ thường qua cửa đó mà đến với ta. Mắt thích nhìn cái đẹp. Eva nhìn trái cấm, Đavít thấy người phụ nữ khả thân. Cái nhìn đem lại khoái lạc và thổi bùng lên ngọn lửa thèm muốn, khiến người ta dám làm chuyện trái luân thường đạo lý.

Chúng ta đang bị bao vây trong một thế giới đầy hình ảnh. Tivi, phim ảnh, sách báo, video, thời trang, quảng cáo... tất cả tìm cách lôi cuốn cái nhìn của ta, kích thích khoái lạc nơi con mắt và cả thân xác. Những điều cao quý và thiêng liêng như thân xác, như đời sống thâm kín vợ chồng lại bị trở thành tầm thường, dung tục. Tình yêu chỉ còn là vợi vĩa chiếm đoạt thân xác nhau trong cơn mê say nhất thời, chứ không phải là sự trân trọng hiến dâng chính mình trong một quyết định chín chắn và đầy trách nhiệm.

Đức Giêsu nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muốn. Làm sao tôi giữ được đôi mắt trong suốt của trẻ thơ? Làm sao để trí tưởng tượng và trí nhớ không bị vẩn đục? Làm sao để tôi nhìn người phụ nữ như chị, em của tôi? Làm sao để chính người phụ nữ không tự biến mình thành đồ chơi để người khác ngắm nghía?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Mỗi lần con rước Chúa,
xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa,
xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời
sáng hơn
sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi
tắn của Chúa
trong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa
trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần
những kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm
cùng đi với Chúa và với tha nhân
trên những nẻo đường gặp ghềnh.
Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Tổng giám mục Pietro Parolin...

tiên của Tòa Thánh, chính là Đức giáo hoàng Phanxicô”, và đề cập đến vai trò của Đức Thánh Cha trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria. Về Hội nghị Geneva II, vị Quốc vụ khanh khẳng định sự cần thiết phải tìm ra một hành trình “mang tính thực tế để chấm dứt xung đột và góp phần thiết lập một nền hòa bình bền vững”. Ngài cũng không quên gợi lại tình hình khó khăn của các Kitô hữu phương Đông, “mối quan tâm lớn của Tòa Thánh”.

Đức Tổng giám mục Parolin cũng đề cập đến các mối quan hệ với Trung Quốc, và bày tỏ ước mong rằng “sự tin tưởng và thấu hiểu có thể gia tăng giữa hai phía qua việc nối lại một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các nhà cầm quyền”.

– Đức giáo hoàng theo chủ nghĩa mácxít?

Cuối cùng, Đức hồng y tương lai cũng đáp lại một số dư luận chỉ trích một thứ gọi là chủ nghĩa mácxít của Đức giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn *Evangelii Gaudium*. Và ngài đáp lại bằng một câu hỏi: “Khuyến khích tình liên đới vô vị lợi và trở về với nền kinh tế và tài chính dựa trên nền đạo đức vì con người phải chăng là chủ nghĩa Mácxít?” ■

(Theo Vatican Radio)

Ứng dụng phổ biến Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cho iPhone và iPad

WHĐ (12.02.2014) – Một ứng dụng mới dành cho iPhone và iPad do Trung tâm Đạo đức và Chính sách công phát triển, đã được phát hành nhằm mục đích truyền bá giáo huấn xã hội Công giáo qua các tài liệu của Giáo hội, thông tin và chú giải.

Trung tâm có trụ sở tại Washington, D.C., cho biết ứng dụng miễn phí này là “một nguồn tài liệu lớn dành cho các chính trị gia, phóng viên, giáo viên, sinh viên và bất cứ ai muốn hiểu rõ hơn về giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề kinh tế, chính trị và văn hóa”.

Ứng dụng *Giáo huấn Xã hội Công giáo* cho phép người dùng truy cập bản văn các Thông điệp của các giáo hoàng, từ Thông điệp *Lumen Fidei* của Đức giáo hoàng Phanxicô năm 2013 trở ngược lên đến Thông điệp *Rerum Novarum* của Đức giáo hoàng Leo XII năm 1891. Ứng dụng cũng bao gồm các văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin về đạo đức sinh học và về việc tham gia chính trị của người Công giáo, cũng như Tông huấn *Evangelii Gaudium* của Đức giáo hoàng Phanxicô về Phúc-Âm-hoá.

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha...

Đức Thánh Cha cũng nói về các nhân viên chăm sóc y tế và “công việc đáng quý” của họ. Mỗi ngày, họ đều tiếp xúc với bệnh tật, không chỉ của thân xác yếu đau, nhưng là của những con người. Đức Thánh Cha mạnh mẽ đề cập đến phẩm giá của con người, vốn “không bao giờ được giảm thiểu vào khả năng hay năng lực của họ”, và không được hạ thấp đi khi người ta trở nên “yếu kém, bệnh tật, và cần được giúp đỡ”. Đức Thánh Cha cũng nói đến gia đình, là “nơi thường chăm sóc các bệnh nhân”, và ngài nhìn nhận những khó khăn mà các gia đình gặp phải. Đức Thánh Cha cho biết “có nhiều người viết thư cho tôi”, tôi hứa sẽ cầu nguyện cho họ. Tôi nói với họ: đừng sợ sự yếu đau! Hãy giúp đỡ nhau với tình yêu, và cảm nhận sự hiện diện đầy an ủi của Thiên Chúa”.

Trở lại với bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha cho biết chính “nghĩa cử quảng đại của người Kitô hữu với các bệnh nhân” là muối đất và ánh sáng cho thế gian.

Ứng dụng này còn gồm cả những bài viết chú giải của các tác giả Công giáo và không Công giáo về giáo huấn Công giáo và các sự kiện thời sự. Trong số các tác giả này, có Đức hồng y Timothy M. Dolan của New York, Đức Tổng giám mục Jose H. Gomez của Los Angeles, Đức Tổng giám mục Charles J. Chaput của Philadelphia.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể đọc tin tức của CNA, EWTN News, CNS và các nguồn khác.

Chức năng tìm kiếm và tham chiếu chéo giúp người dùng tìm kiếm nội dung về các chủ đề mà họ quan tâm.

Nhà phát triển ứng dụng này, Trung tâm Đạo đức và Chính sách công, được thành lập năm 1976, có mục tiêu áp dụng “truyền thống đạo đức Do Thái-Kitô giáo vào các vấn đề quan trọng của chính sách công”.

Có thể tải ứng dụng *Giáo huấn Xã hội Công giáo* từ App Store của Apple, hoặc tại địa chỉ trang web <http://catholicsocialteaching.eppc.org>.

Ứng dụng thuộc loại tham khảo, phiên bản mới nhất (1.0.1) cập nhật ngày 21-01-2014, dung lượng 7,4 MB, chỉ có bằng tiếng Anh. ■

Đức Thánh Cha cũng chào mừng các nhà tổ chức và các vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic mùa đông tại Sochi, Nga. Ngài cầu chúc Thế vận hội sẽ là “một lễ hội thực sự của thể thao và tình hữu nghị”.

Sau khi chào các nhóm hành hương từ khắp nơi trên thế giới –trong đó có một nhóm giáo viên và sinh viên đến từ nước Anh– Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ vì thiên tai. Ngài nói: “Thiên nhiên đòi buộc chúng ta phải thân thiện và quan tâm chăm sóc, để ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng nhất hết sức có thể”.

Trước khi kết thúc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha lại mời các tín hữu một lần nữa trả lời câu hỏi mà ngài nêu ra trước đó: “Anh chị em có muốn là những ngọn đèn cháy sáng, mang ánh sáng của Chúa Kitô đến cho thế gian không? hay sẽ là những ngọn đèn tắt ngúm?” Mọi người hô vang: “Đèn sáng! Đèn sáng!” Và Đức Thánh Cha kết luận: “Người Kitô hữu mang ánh sáng là một ngọn đèn cháy sáng... Chúng ta hãy luôn tiến bước cùng với ánh sáng của Chúa Giêsu!” ■